

Những chia sẻ nhỏ nhỏ

Tác Giả: Hu&#nh Th&#c Vy

Chúa Nhật, 05 Tháng 8 Năm 2012 08:39

Ba giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2012, anh chị em chúng tôi rời ghế trên đường Thanh Long, đi vòng theo các con phố Đà Nẵng hướng về Quận Nam.



Gia đình tôi có việc nhà nên cuộc tụ họp ra đây, chúng tôi không có ý định biểu tình vì cho rằng sẽ không thể có một cuộc biểu tình ở thành phố nổi tiếng "yên tĩnh" này.

Đến đoàn đường phố Phan Chu Trinh thì có hai công an số 1 và một an ninh thuộc phố ra đón đưa ba xe máy chúng tôi lại và đòi bắt giữ anh chị em chúng tôi. Chúng tôi phản đối quyết liệt, yêu cầu họ trình giấy tờ cá nhân và lý do bắt giữ chúng tôi. Tên an ninh thuộc phố có vẻ không trả lời được và một cảnh sát hướng về phía sau lưng chúng tôi đến "tiếp viên", trong khi người dân hai bên đường tập trung lại khá đông để xem sự việc. Chúng tôi nhanh chóng lái xe ra khỏi mặt yên ninh đang bị rơi vào đám đông và chuyển tiếp.

Đến đoàn đường phố 2-9 gần siêu thị Metro Đà Nẵng, Minh Đức chị Khánh Vy đi trước một xe công an thuộc phố và một xe cảnh sát 113 chặn lại đòi kiểm tra giấy tờ xe. Hiếu và tôi đi sau cũng bị hai tên công an chặn lại, rút chìa khóa xe đòi bắt giữ chúng tôi. Cô tôi (đi cùng xe với Hiếu) nhào vô giữ lại hai chìa khóa xe và chúng tôi nhanh chóng tiến về chị Minh Đức và Khánh Vy đang giữ ngóc vó hai xe công an. Chúng tôi bắt chặn lại vô lý và bắt ngừng nên đâm ra giận dữ. Chúng tôi quát vào một cảnh sát: "Tại sao các người vô lý chặn đường chúng tôi? Kiểm tra giấy tờ nhanh lên rời đi đây, chúng tôi không có thời gian đâu". Tên công an cầm giấy tờ xe của Khánh Vy dường như lên xe bỏ đi. Nhưng tên này vừa cầm của dường như lên xe thì Hiếu đứng mồm nhấc của xe làm kẹp anh ta giữa thân xe và của xe. Mặt yên ninh trở xông vào dường như đánh chúng tôi trước một đám đông nhưng bắt yên ninh chặn huy ngăn lại. Anh chị em chúng tôi lên tiếng tố cáo hành vi sách nhiễu của công an thành phố Đà Nẵng trước mặt bà con đường xem. Nhiêu máy quay của an ninh chĩa ống vào chúng tôi mà quay. Minh Đức hét to: "Các người ăn tiền thu của chúng tôi để làm những chuyện mặt dơ này à?", "Sao các người không ra Trường Sa-Hoàng Sa mà đánh bọn Tàu kia?". Cô tôi hét: "Bọn bán nước các người tại sao muốn bắt giữ

Những chia sẻ nhỏ nhỏ

Tác Giả: Huỳnh Thác Vy
Chúa Nhật, 05 Tháng 8 Năm 2012 08:39

chúng tôi, tại sao không ra mà đánh với Tàu kia?" Bà con đứng xem xung quanh xì xầm bàn tán. Mọi tên công an sắp xếp lo ngại phân bua: "Đó, bà con thấy không, chúng tôi có làm gì đâu mà họ chửi mắng chúng tôi?". Giờ ngọ chỉ còn 10 phút, thấy người dân tập trung ngày càng đông, mà chúng tôi vẫn lờn tiêng, tên an ninh cầm đầu ra lệnh trừ giầy tập xe cho Khánh Vy. Cô tôi cầm lên giầy tập xẹp giầy tập trong tay tên an ninh, rồi anh chị em chúng tôi lên xe tập thể hướng về phía Quảng Nam bên lề sau lưng người lính chỉ thị tập thể tấu cựa cựa mọi tên an ninh theo người phụ tá.

Hôm nay chúng tôi ngày 5 tháng 8, nhiều người bị tình yêu nước của Hà Nội đã bắt còn Sài Gòn thì không có bị tình. Nhà cầm quyền công nhân tình trí tuệ các cuộc bị tình yêu nước còn người dân Việt Nam thì còn quá số hãi. Những người yêu nước chúng ta phải làm một que diêm để tập lên người lính anh trong bóng tối số hãi dầy đặc này!

Tôi là người hay viết về những đề tài lý luận, về văn phong có thể nói là thiển chí, lách số và có học. Những người lính tôi hỏi: Có bao nhiêu người để bài tôi viết? Có bao nhiêu người hiểu về những tâm tư thiển chí mà tôi chuyên tập trong các bài viết? Có bao nhiêu bên trái có thể hiểu rõ bên phải của chế độ để tài công nhân Việt Nam khi để những bài viết này? Những người có thể tập công về báo mạng tập do là những người đã am hiểu tình hình và có tâm về để nước. Còn để về những người chỉ để ít khi để báo, báo mạng tập do thì càng không, những bài viết của tôi có tác dụng gì? Tôi có thể hiểu khi không ít người chê trách tôi lý luận quá nhiều mà ít có hành động thực tiễn. Hôm nay, xin chia sẻ những dòng này để các bên hiểu rõ tập tôi cũng đang cố gắng có những hành động để tranh thủ tập.

Ngày hôm qua, khi đến phố về an ninh thành phố Đà Nẵng, anh chị em chúng tôi đã tập đứng tập gian để làm những gì có ý nghĩa nhất có thể. Chúng tôi không ngần ngại tập vào một những tên an ninh về những lính (những không thô tập), tập cáo chế độ bán nước, hô hào về chế độ quân Tráng Sa-Hoàng Sa... Về nhà, chúng tôi đã suy nghĩ nhiều, và anh chị em chúng tôi tập tình về nhau một tập về: Trong một tình huống bất sách nhiều, số phận để ôn hòa (chỉ có giờ ngọ, không dùng bạo lực) những về lính tập cáo gay gắt, thu hút số để công của người dân xung quanh là tập làm thực số hiểu ích.

Nhiều người cho rằng chúng ta nên để ôn hòa khi gặp một về an ninh. Thiển nghĩ, khi vào làm việc về lính để công an, bình tĩnh, ôn hòa là cách tập nhất. Những tập công tập đám đông dân tập, chúng ta không công phải dùng lính ôn hòa, để nghe về những kẻ bám tập và tập ám tập này. Họ làm một tập chế độ m để m bạo số tập tập để tôn của chế độ đang nuôi dưỡng họ; để về số tập tập của Đáng Công nhân, họ chế độ hành hung, đánh tập những người yêu nước tập thiển thì có thể tập tập ăn tập m tập tập, không làm gì mà vẫn dùng Iphone, MacBook Pro... Họ không tập đáng để nghe những lính tập thành và ôn hòa

cả chúng ta. Chúng ta biết rằng bất cứ ai có lòng tin và hành động theo lòng tin đều phải
rời bỏ hàng ngũ an ninh Cộng sản từ lâu rồi. Vì thế, tôi chia sẻ bao giờ dám nuôi con tin
phải để con tin con người đó.

Có thể nói, việc phản kháng ngay từ khi về an ninh cộng sản có hai tác động tích cực có thể
đoán: Thứ nhất, trong chế độ công an trị ở Việt Nam hiện nay, đa số người dân không có
thiền cảm về công an, những điều về công an là lúc lòng đáng sợ hãi; nên việc mang vào
mặt những tên ác nhân này sẽ giúp dân lên án và Vô úy (dù mong manh) trong tâm thức
người dân. Tôi có thể nói, ngày hôm qua có nhiều người dân hỏi khi nghe chúng tôi mang an
ninh thành phố Đà Nẵng. Thứ hai, việc mang hình ảnh những câu chuyện thông tin cần thiết như:
người dân đóng thuế để nuôi con mặt lúc lòng công an đàn áp dân, chế độ hèn về giới ác về
dân, những thông tin về Trừng Sa- Hoàng Sa, về nguy cơ mất nước... có thể đem lại thông tin
tức thì cho người dân và bản chất của chế độ và vấn đề ngoại xâm của đất nước và gọi lên
trong lòng người dân tâm tình về đất nước mà không cần những bài viết dài dòng. Để biết, về
địa Trừng Sa-Hoàng Sa là gót chân Achilles của chế độ. Họ rất lúng túng về người dân khi phải
đi mặt về chuyên bán nước rõ ràng của họ. Chúng ta hãy tập trung khai thác điều này.

Khi chúng ta phải đi quy tập liệt và tức thì hành động sách nhiễu của an ninh, truy cập thông tin
hữu ích cho người dân, bày tỏ thái độ nghiêm khắc về an ninh trước sự chống lại của đồng
đào mặt người, thì giá trị của nó bằng mặt cuộc bị tình nhỏ nhẹ. Bởi vậy, mặt người tranh đấu
và yêu nước hãy tập trung tình huống để có thể về an ninh để bày tỏ lòng yêu nước
và tập cáo chế độ. Nếu làm được vậy, chúng ta có thể bị tình mặt người, mặt lúc, không cần những
trước chế độ đi mặt và thời gian.

Lời nói về chuyên bị tình, năm nay, tập cuộc bị tình ngày 1 tháng 7 cho tôi nay, Sài Gòn
chưa có thêm cuộc bị tình nào nữa. Người dân còn quá sợ hãi, họ không dám phản ứng trước Nhà cầm
quyền thì quá hùng hủ, nên thiết nghĩ ngay con mặt người có uy tín và danh tiếng lớn cũng khó
có thể tập hợp những con người để ý sợ hãi tập thành đám đông bị tình. Trong tình hình đó,
phải có mặt nhóm người (trong đó có mặt người có uy tín và được nhiều người biết đến) để đi
đi mặt bị tình sợ hãi, để người dân thu hút sự chú ý, có những hành động khoa trương mặt chút,
giống như khi hiểu để tập tình hình nóng lên để mặt lúc lòng công an ninh phải ra tay bắt giữ. Khi
bắt bắt, nhóm người này để bắt đi trong im lặng, phải giữ gìn cơ về an ninh càng lâu
càng tập để thu hút những người xung quanh để đi mặt bị tình và con người đi để. Các
thành phố, việc giữ gìn cơ và cái về công an có thể hình thành mặt đám đông lớn vì có nhiều
người tò mò muốn xem sợ hãi. Khi đám đông đã hình thành, những người đã chuyên bắt bị
tình tập trước (không bắt bắt) cần cần giữ cao bị tình, hô khẩu hiệu và di chuyển ra khỏi hiện
trường về bắt bắt. Về là cuộc bị tình có thể đi ra. Do sợ hãi, đám đông khó hình thành,
những khi đám đông đã hình thành (bằng cách tập) thì khó giữ tập và sợ sợ hãi cũng tan biến.
Phải có những người làm "mặt người", chịu bắt bắt để những người còn lại để cuộc bị tình, như
thông phong trào của chúng ta mặt người không bắt bắt.

Những chia sẻ nhỏ nhỏ

Tác Giả: Hu&#nh Th&#c Vy

Chúa Nhật, 05 Tháng 8 Năm 2012 08:39

Những cuộc biểu tình không chỉ để biểu lộ lòng yêu nước, gây sức ép cần thiết lên chính quyền có những hành động giải quyết tình hình biểu tình mà còn tố cáo những sai lầm của chính quyền Việt Nam tiếp sóng những công dân mất mát. Nhà cầm quyền quá sợ hãi đám đông nên hãy tìm mọi cách trấn áp dù những cuộc biểu tình tập trung những người yêu nước đến thu hút hay có những nhân vật nổi bật. Trong khi tất cả chúng ta đều cảm phẫn nộ nên hãy kiên trì không biết Trung cộng sẽ tiếp tục có những động thái xâm lược nào tiếp theo, và Nhà cầm quyền đang toan tính những gì. Tàu cộng quá nguy hiểm, Việt cộng quá hèn nhát, còn dân ta thì quá sợ hãi. Những đợt nổi dậy này mất đi, chúng ta, gia đình và con cháu chúng ta sẽ sống ở đâu? Chúng ta vẫn tiếp tục sợ hãi như thế hay sao?

Tam Kỳ, ngày 5 tháng 8 năm 2012

Hu&#nh Th&#c Vy

danlambaovn.blogspot.com